

RSU

FACULTY OF BUSINESS
ADMINISTRATION



คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ความสำเร็จทางการศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ วิชาความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ที่บัณฑิตบริหารธุรกิจทุกท่านได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยมีความหมายเป็นสิ่งที่คอยชี้แนะและแนะนำ บัณฑิตทุกท่านได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็น ด้วยรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานปรับไปตามสถานการณ์ทั้งในการเรียนระบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และในการกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติบัณฑิตทุกท่านก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม สามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆ มาได้แสดงถึงการนำระบบการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการเรียนการสอนในศาสตร์บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการจัดการในการเรียนและการใช้ชีวิต

วันนี้ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน กำลังเริ่มต้นก้าวเข้าสู่อีกขั้นของประสบการณ์ ทั้งการเป็นนักบริหารหรือเป็นผู้ประกอบการตามตั้งใจ มีความพร้อมความสามารถในศาสตร์ทุกด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับจากคณาจารย์ รุ่นพี่ และการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว ถึงเวลาที่ทุกท่านต้องนำความรู้และประสบการณ์ในทุกระดับ ทุกสาขาวิชา ไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกำลังที่สำคัญให้กับประเทศต่อไป

คณาจารย์ รุ่นพี่ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอำนวยการให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน จงประสบความสำเร็จ มีความสุข

มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
ตลอดไปขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกท่าน สำหรับความสำเร็จ
ครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปรียบเสมือนส่วนหนึ่ง
ที่สร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับบัณฑิตทุกท่านได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ในชีวิต องค์ประกอบที่สมบูรณ์ของความสำเร็จจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คณาจารย์ รุ่นพี่ บุคลากร พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั้งในวันนี้
และในวันข้างหน้าและร่วมยินดีกับทุกท่านให้ก้าวสู่การเป็นนักบริหาร
และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจาภา แฝงเกษร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ